

Số: 99 /TB-UBND

Quảng Trách, ngày 10 tháng 9 năm 2020

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Thủy – Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc về tình hình thực hiện công tác xây dựng Nông thôn mới năm 2020 tại xã Liên Trường

Ngày 03 tháng 9 năm 2020, UBND huyện Quảng Trách đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo UBND xã và cán bộ công chức địa chính - xây dựng, do đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Thủy, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Đậu Xuân Thủy, UVBTV HU, CT UBMTTQVN huyện; đại diện lãnh đạo: Văn phòng HĐND và UBND huyện, phòng NN và PTNT, phòng Giáo dục - Đào tạo, phòng Kinh tế - Hạ tầng, Chi cục Thống kê. Sau khi nghe đồng chí Chủ tịch UBND xã Liên Trường báo cáo tình hình thực hiện công tác xây dựng Nông thôn mới của xã và nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian còn lại của năm 2020, ý kiến phát biểu của các thành viên tham dự, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận:

Trong thời gian qua các phòng, ban và xã Liên Trường đã xác định nhiệm vụ quan trọng của địa phương trong công tác xây dựng Nông thôn mới, tập trung mọi nguồn lực xây dựng, củng cố các tiêu chí. Đến nay, xã Liên Trường còn 03 tiêu chí chưa đạt được, đó là: Tiêu chí về quy hoạch; tiêu chí về trường học; tiêu chí về thu nhập. Để kịp thời hoàn thành các tiêu chí chưa đạt, xây dựng hồ sơ trình cấp có thẩm quyền công nhận xã Liên Trường đạt chuẩn Nông thôn mới trong năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu:

1. Đối với Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Liên Trường:

Phải thể hiện quyết tâm chính trị, thực hiện việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân nhiệt tình hưởng ứng tham gia xây dựng Nông thôn mới của xã. Tiến hành kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, thống nhất trong hành động; Đảng ủy ban hành Nghị quyết chuyên đề, UBND xã ban hành Kế hoạch để cụ thể hóa trong việc thực hiện; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung tay tham gia của Nhân dân trên địa bàn toàn xã. Hàng tuần phải tổ chức giao ban kiểm điểm, đôn đốc việc thực hiện, thường xuyên báo cáo tình hình thực hiện xây dựng Nông thôn mới của xã cho Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới của huyện (qua phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn).

Về hồ sơ chứng minh tiêu chí: Yêu cầu UBND xã chỉ đạo cán bộ chuyên môn rà soát, hoàn thiện hồ sơ lấy ý kiến các phòng chuyên môn của huyện, thời gian hoàn thành trước ngày 15/11/2020.

Đối với tiêu chí về Quy hoạch: Tổ chức rà soát các nội dung cần điều chỉnh, thống nhất phương án quy hoạch trong cán bộ cốt cán và lấy ý kiến nhân dân, phải đồng bộ phương án quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong toàn xã và có lộ trình thực hiện cụ thể; xây dựng quy định về quản lý quy hoạch, điều chỉnh

năm 2020, thẩm định và báo cáo UBND huyện (qua Phòng Nông nghiệp và PTNT) trước ngày 15/11/2020.

Phòng Tài chính - Kế hoạch: Hướng dẫn UBND xã trong việc thiết lập hồ sơ chứng minh tiêu chí về nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới, tham mưu UBND huyện Quyết định điều chỉnh danh mục, nguồn vốn cho xã.

Đề nghị UBNDTTQ Việt Nam huyện hướng dẫn xã thực hiện việc lấy ý kiến mức độ hài lòng của nhân dân về kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới theo quy định, thời gian hoàn thành trước ngày 15/11/2020; chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội quan tâm, hỗ trợ xã Liên Trường trong việc xóa nhà tạm, xây dựng các mô hình sản xuất.

Các cơ quan theo chức năng nhiệm vụ của ngành gắn với từng tiêu chí nông thôn mới, hướng dẫn xã Liên Trường tiếp tục duy trì, phát triển các tiêu chí đã đạt một cách bền vững.

Trên đây là nội dung kết luận của đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Thủy, Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc. Ủy ban nhân dân huyện thông báo để các phòng, ban, đơn vị, xã Liên Trường được biết và triển khai thực hiện trong thời gian tới./.

Nơi nhận:

- Như thành phần dự họp;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, VP.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Hoàng Duy Khiêm